



**CÔNG TY TNHH TOTAL SWISS  
VIỆT NAM**

Số: 21/12/23/TTSW-VN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**(Đề nghị Nhà phân phối nghiêm túc tuân thủ quy định)**

**Kính gửi: Quý Nhà phân phối**

Lời đầu tiên Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam (Công ty) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Nhà phân phối đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ phản ánh của hệ thống nhà phân phối và quá trình rà soát hoạt động kinh doanh của các Nhà phân phối thời gian vừa qua, Công ty nhận thấy một số Nhà phân phối đang phân phối các sản phẩm khác cạnh tranh với các sản phẩm Công ty. Hành vi này đã vi phạm đạo đức, Quy tắc hoạt động của Công ty. Đồng thời, điều này cũng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Công ty và các Nhà phân phối khác.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Quý Nhà phân phối, Công ty sẽ thu thập, tìm hiểu và xác minh những thông tin phản ánh đến công ty về những hành vi trên. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo này, Công ty yêu cầu Nhà phân phối chấm dứt những hành vi vi phạm đang xảy ra.

Sau thời gian trên, Công ty sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin. Nếu Công ty tiếp tục phát hiện Nhà phân phối có hành vi vi phạm, bằng trách nhiệm của mình sẽ căn cứ vào mức độ hành vi vi phạm của Nhà phân phối để xem xét thực hiện quyết định chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Nhà phân phối.

Vì vậy, Công ty đề nghị tất cả Nhà phân phối thực hiện nghiêm túc Quy tắc hoạt động và quy định pháp luật. Bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống Nhà phân phối, Công ty sẽ xử lý vi phạm theo đúng quy định của Công ty.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay có thông tin về những hành vi vi phạm quy tắc hoạt động của Công ty, xin vui lòng liên hệ, phản ánh tới bộ phận Dịch vụ khách hàng của Công ty.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Tất cả các phòng ban Công ty (để thực hiện)
- Nhà phân phối (để phối hợp)
- Lưu hành chính

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOTAL SWISS VIỆT NAM**